

## ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2563			ปี พ.ศ.2564						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
กิจกรรมที่ 1 .อบรมหลักสูตรฟื้นฟูผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์ กรมอนามัย															
พื้นที่ไม่มีนโยบายที่จะควบคุมหรือสร้างแรงจูงใจให้ CM ปฏิบัติงานในพื้นที่	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับเขต ในการคัดเลือกCM และแนวทางสร้างแรงจูงใจให้กับ CM ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่	ไม่มีนโยบายในการควบคุมหรือสร้างแรงจูงใจให้ CM ปฏิบัติงานในพื้นที่			↔									กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ	0
กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	วางแผนการดำเนินงานควบคุมติดตามให้เป็นไปตามแผนและกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้			↔									กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ	0
การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ศึกษาระเบียบและปรึกษาผู้มีประสบการณ์ รวมทั้ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงินร่วมเป็นคณะทำงาน	สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง			↔									กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ	0
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับอำเภอ															
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน	ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์	สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาและแผนที่กำหนด			↔									กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ	0

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2563			ปี พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามจำนวนที่ต้องการ	ประสานงานแบบไม่เป็นทางการส่งหนังสือเชิญล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่ต้องการ		↔											กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ	0
การตอบรับเข้าร่วมการประชุมล่าช้า	กำหนดผู้รับผิดชอบประสานงานและติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง	กลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมประชุมต่อเวลาที่กำหนด		↔											กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ	0
การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ศึกษาระเบียบและปรึกษาผู้มีประสบการณ์ รวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่การเงินร่วมเป็นคณะทำงาน	สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง		↔											กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ	0

โครงการ โครงการพัฒนาระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564